

KAHINGAN SA MULING PAGSAALANG-ALANG NG PINAL NA DESISYON SA PAGDINIG (FINAL HEARING DECISION RECONSIDERATION REQUEST)

Pagkatapos ng pagdinig, ikaw o ang regional center ay maaaring humiling ng "muling pagsasaalang-alang." Ang muling pagsasaalang-alang ay isang paraan upang itama ang isang pagkakamaling klerikal o itama ang isang pagkakamali sa katotohanan o batas sa isang desisyon sa pagdinig. Maaaring kabilang din dito ang muling pagsasaalang-alang sa isang finanggihan na kahilingan upang madiskwalipika ang isang Opisyal sa Pagdinig. Ito lamang ang mga salik na maaaring tugunan ng muling pagsasaalang-alang. **Dapat kang humingi ng muling pagsasaalang-alang sa loob ng 15 araw pagkatapos matanggap ang desisyon sa pagdinig.**

Maaari ka ring magpadala ng kopya ng kahilingang ito sa lahat ng pumirma at/o nakakuha ng kopya ng pinal na desisyon sa pagdinig. Maaaring maghain ang kabilang partido ng nakasulat na pahayag na sumusuporta o tumututol sa aplikasyon. Ang muling pagsasaalang-alang ay hindi kinakailangan bago magpunta sa hukuman.

IMPORMASYON SA MULING PAGSASAALANG-ALANG

DDS System Tracking Number:

Numero ng Kaso ng OAH:

Pangalan ng Tao Kung Para Kanino ang Pinal na Desisyon (Naghahabol):

Regional Center:

Petsa ng Pinal na Desisyon sa Pagdinig:

MGA BATAYAN PARA SA IMPORMASYON SA MULING PAGSASAALANG-ALANG

Isaad ang mga partikular na batayan kung para saan hinihiling ang muling pagsasaalang-alang
(Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

<input type="checkbox"/> Pagwawasto ng isang pagkakamali sa katotohanan o batas	1. Sa anong pahina at linya nagkaroon ng pagkakamali, at ano ang kinakailangang pagwawasto?
<input type="checkbox"/> Isang pagkakamaling klerikal sa desisyon	1. Sa anong pahina at linya nagkaroon ng pagkakamali, at ano ang kinakailangang pagwawasto?
<input type="checkbox"/> Ang desisyon ng opisyal sa pagdinig na hindi idiskwalipika ang kanilang sarili	1. Hiniling mo ba ang opisyal sa pagdinig na idiskwalipika ang sarili nila sa o bago ng pagdinig? <input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi 2. Kung oo, bakit hindi naging patas at walang kinikilingan ang opisyal sa pagdinig?

Lagda ng Humihiling:

Petsa:

- Naghahabol, Magulang ng menor de edad na bata, Awtorisadong Kinatawan, Conservator, Tagapag-alaga, o Abugado
- Regional Center

Dapat kang lumagda at maglagay ng petsa sa espasyo sa itaas. Maaari itong lagdaan gamit ang panulat o elektroniko. Sa pag-type ng iyong pangalan, sumasang-ayon kang elektroniko mong nilagdaan ang form na ito.